
รายงานการประชุม 
สภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 

ครั้งที่ ๖/๒๕๖๓ 
วันจันทร์ที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. 
ห้องประชุม ๑ ชั้น ๒ ส านักงานอธิการบดี (วังหน้า) 

.............................................. 
 

ผู้มาประชุม 
 ๑. นายสุรชัย ภู่ประเสริฐ     นายกสภาสถาบันบัณฑติพัฒนศิลป์ 
 ๒. นายเกรียงไกร สัมปัชชลิต    อุปนายกสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 
 ๓. นายเกรียงศักดิ์ บุญประสิทธิ์    ผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม 
       แทนปลัดกระทรวงวัฒนธรรม 
       กรรมการ 

๔. นายวันนี นนท์ศิร ิ ผู้อ านวยการส านักอ านวยการ ส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา 

 แทนเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
       กรรมการ 
 ๕. นางสุปราณี นฤนาทนโรดม   รองเลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครู 

และบุคลากรทางการศึกษา 
แทนเลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครู 
และบุคลากรทางการศึกษา 
กรรมการ 

 ๖. นายลสิต อิศรางกูร ณ อยุธยา    ผู้อ านวยการส านักการสังคีต กรมศิลปากร 
       แทนอธิบดีกรมศิลปากร 
       กรรมการ 
 ๗. นายสมบัติ แก้วสุจริต     กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
 ๘. นายสด แดงเอียด     กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
 ๙. ศาสตราจารย์ชมนาด กิจขันธ์    กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
 ๑๐. รองศาสตราจารย์ณรงค์ชัย ปิฎกรัชต์   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
 ๑๑. นางประกอบ ลาภเกษร    กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
 ๑๒. นางประพิน อันวาเบค    กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
 ๑๓. ศาสตราจารย์วิบูลย์ ลี้สวุรรณ   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
 ๑๔. นางสาวสุทธาสินี วัชรบูล    กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
 ๑๕. พลต ารวจตรี สุรศักดิ์ สุทธารมณ์   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
 ๑๖. นายจักรพรรดิ วะทา    กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
 ๑๗. นายก าพล วันทา     กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
 ๑๘. นางนิภา โสภาสัมฤทธิ์    อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 
       กรรมการ 
 ๑๙. นางธัญญลักษณ์ อุบลเลิศ    ประธานสภาคณาจารย์และบุคลากร 
       กรรมการ 



 ๒๐. นายจิรพจน์ จึงบรรเจิดศักดิ์    รองอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 
       กรรมการ 
 ๒๑. รองศาสตราจารย์จินตนา สายทองค า   คณบดีคณะศิลปนาฏดุริยางค์ 
       กรรมการ 
 ๒๒. นายจรัญ หนองบัว     ผู้อ านวยการวิทยาลัยช่างศิลป 
       กรรมการ 
 ๒๓. นางสิริลักษณ์ ดุริยประณีต    ผู้อ านวยการวิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี 
       กรรมการ 
 ๒๔. นายปรเมศวร์ โพธิ์คล้าย    ข้าราชการครู วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด 
       กรรมการ 
 ๒๕. นายวิชิต เพ็ชรดี     บุคลากรทางการศึกษา 
       กรรมการ 
 ๒๖. นายอ านวย นวลอนงค์    รองอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 
       เลขานุการสภาสถาบัน 
 ๒๗. นายประณุท ไชยานุพงศ์    ผู้ช่วยเลขานุการสภาสถาบัน 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
 ๑. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ประวีนา เอี่ยมยี่สุ่น   รองอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 
 ๒. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์พหลยุทธ กนิษฐบุตร  รองอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 
 ๓. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์เด่น หวานจริง  คณบดีคณะศิลปวิจิตร 
 ๔. นายปิยะพงษ์ กรเกษม    นิติกรช านาญการพิเศษ 
 ๕. นายนรินทร์ อ้วนด า    อาจารย์ 
 ๖. นายพงศพัศ บัวแก้ว    อาจารย์ 
 ๗. นายวรา ชัยนิตย์    คร ู
 ๘. นางสาวศุภราศี พันธุ์ผล   นิติกร    
 

เริ่มประชุม เวลา ๐๙.๑๕ น 
 
  นายสุรชัย ภู่ประเสริฐ นายกสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เป็นประธานในการประชุม และ
ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้ 
ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องท่ีประธาน อธิการบดี และเลขานุการแจ้งที่ประชุมทราบ 
  ๑.๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 
   ไม่มี 
  ๑.๒ เรื่องท่ีอธิการบดีแจ้งที่ประชุมทราบ 
  ๑.๒.๑ กิจกรรมส าคัญประจ าเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๓ 
  ข้อเท็จจริง 
  สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ มีงานกิจกรรมส าคัญในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๓ ดังต่อไปนี้ (เอกสาร
นอกเล่ม) 
  ประเด็นที่เสนอต่อสภาสถาบัน 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 



  นางนิภา โสภาสัมฤทธิ์ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๓ สถาบัน
บัณฑิตพัฒนศิลป์มีกิจกรรม จ านวน  ๗  กิจกรรม ดังต่อไปนี้ 
  - กิจกรรมการจัดอบรม จัดโครงการ และสัมมนา   จ านวน  ๑  กิจกรรม 
  - กิจกรรมประกวดและการได้รับรางวัล  จ านวน  ๓  กิจกรรม  
  - กิจกรรมอื่น ๆ      จ านวน  ๓  กิจกรรม 
  กิจกรรมการจัดอบรม จัดโครงการ และสัมมนา                                                 

1) วันที่  21 - 22 พฤษภาคม ๒๕๖๓ วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ จัดกิจกรรมพัฒนา
ศักยภาพผู้สอนในยุคไทยแลนด์ 4.0 กิจกรรมที่ 1 ความรู้และทักษะการจัดการเรียนการสอน และ กิจกรรม  
ที่ 3 ทักษะในการใช้เทคโนโลยีสร้างนวัตกรรมทางการศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอน
ยุค COVID-19 ณ โรงแรมเมอร์เคียว อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ซึ่งบุคลากรทุกคนปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรค
ไวรัสโคโรน่า-19 อย่างเคร่งครัดและอยู่ในความดูแลของจังหวัดเชียงใหม่                                      
  กิจกรรมการประกวดและการได้รับรางวัล                                                          

2) วันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๓ นายพิสิต ประทุมชาติ ครูหมวดวิชาจิตรกรรม วิทยาลัย   
ช่างศิลป สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นศิลปินสีน้ าที่ท าชื่อเสียงให้กับประเทศไทยในวงการสี
น้ าโลก จากกลุ่ม IWS THAILAND (International Watercolor Society) เนื่องในโอกาสที่ IWS THAILAND 
ครบรอบ 6 ปี ซึ่งมีผลงานที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นและเป็นแบบอย่างที่ดีงามให้กับสังคมและเยาวชน จากการ
คัดเลือกโดยคณะกรรมการ IWS Globe Network                                                                      

3) วันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๓ นายภัทรพร เลี่ยนพานิช อาจารย์ประจ าสาขาจิตรกรรม 
คณะศิลปวิจิตร สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นศิลปินสีน้ าที่ท าชื่อเสียงให้กับประเทศไทย   
ในวงการสีน้ าโลก จากกลุ่ม IWS THAILAND (International Watercolor Society) เนื่องในโอกาสที่ IWS 
THAILAND ครบรอบ 6 ปี ซึ่งมีผลงานที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นและเป็นแบบอย่างที่ดีงามให้กับสังคมและเยาวชน 
จากการคัดเลือกโดยคณะกรรมการ IWS Globe Network                                                            

4) วันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๓ คณะศิลปนาฏดุริยางค์ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ได้รับผล
การประเมินหลักสูตรศิลปบัณฑิต ประจ าปีการศึกษา 2562 ดังนี้ - สาขานาฏศิลป์ไทย คะแนน 4.02 ระดับ 
ดีมาก สาขาดรุิยางคศิลป์ไทย คะแนน 3.91 ระดับดี                                                             

กิจกรรมอ่ืนๆ                                                                                       
5) วันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๓ คณะผู้บริหารวิทยาลัยนาฏศิลป พร้อมด้วย ผู้เชี่ยวชาญ ครู

อาจารย์ และศิษย์เก่าวิทยาลัยนาฏศิลป จัดกิจกรรมวันสถาปนา 86 ปี วิทยาลัยนาฏศิลป ณ วิทยาลัย       
นาฏศิลป โดยมีการท าบุญถวายสังฆทาน และสักการะ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ เพ่ือความเป็นสิริมงคล                      

6) วันที่  ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๓ คณะศิลปนาฏดุริยางค์ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์            
จัดกิจกรรมส่งต่อความสุข Pay It Forward ผลิต Face Shield 300 เพ่ือมอบให้แก่ คณาจารย์ บุคลากร
ทางการศึกษา และนักศึกษา เป็นการสอดรับมาตรการและส่งต่อความรักความห่วงใยในการร่วมใจฝ่าวงล้อม
วิกฤตการณ์ COVID-19 และ จัดกิจกรรม “ตู้ปันรัก จากใจครอบครัวรั้วสีส้ม” เปิดตู้ปันรักเพ่ือส่งมอบความ
ห่วงใยให้แก่นักศึกษาที่ประสบวิกฤตการณ์ COVID-19 เริ่มเปิดตู้ปันรัก วันที่ 22 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป
  7) วันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓ วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา เตรียมจัดการเรียนการสอน
ในสถานการณ์แพร่ระบาด ไวรัสโคโรน่า COVID-19 นโยบาย 3 On “Onine-On Practice-Onsite” เพ่ือให้
นักเรียน นักศึกษา ได้เรียนครบหลักสูตรทุกระดับ                                                                  

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ                                                                             
มติสภาสถาบัน  รับทราบ 
 



๑.๓  เรื่องท่ีเลขานุการสภาสถาบันแจ้งท่ีประชุมทราบ 
  ๑.๓.๑  ขออนุญาตให้ผู้ท่ีมิได้เป็นกรรมการเข้าร่วมประชุม 
  ๑.  ข้อเท็จจริง 
  ขออนุญาตที่ประชุมเชิญผู้เข้าร่วมประชุม  จ านวน ๘ ราย  ดังนี้ 
   ๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประวีนา เอ่ียมยี่สุ่น  รองอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 
   ๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พหลยุทธ กนิษฐบุตร รองอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 
   ๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เด่น หวานจริง คณบดีคณะศิลปวิจิตร 
   ๔. นายปิยะพงษ์ กรเกษม   นิติกรช านาญการพิเศษ 
   ๕. นายนรินทร์ อ้วนด า   อาจารย์ประจ าคณะศิลปวิจิตร 
   ๖. นายพงศพัศ บัวแก้ว   อาจารย์ประจ าคณะศิลปวิจิตร 
   ๗. นายวรา ชัยนิตย์   ครูเชี่ยวชาญ วิทยาลัยช่างศิลป 
   ๘. นางสาวศุภราศี พันธุ์ผล  นิติกร  
  นายอ านวย นวลอนงค์ ขออนุญาตที่ประชุมสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ให้ผู้ที่มิ ได้เป็น
กรรมการสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เข้าร่วมประชุมสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ จ านวน ๙ ราย ดังนี้          
   ๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประวีนา เอี่ยมยี่สุ่น  รองอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 
   ๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พหลยุทธ กนิษฐบุตร รองอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 
   ๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เด่น หวานจริง คณบดีคณะศิลปวิจิตร 
   ๔. นายปิยะพงษ์ กรเกษม   นิติกรช านาญการพิเศษ 
   ๕. นายนรินทร์ อ้วนด า   อาจารย์ 
   ๖. นายพงศพัศ บัวแก้ว   อาจารย์ 
   ๗. นายวรา ชัยนิตย์   คร ู
   ๘. นางสาวศุภราศี พันธุ์ผล  นิติกร  
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุญาต 
  มติสภาสถาบัน  อนุญาต  
 
ระเบียบวาระท่ี  ๒  เรื่องรับรองรายงานประชุม  ครั้งท่ี ๕/๒๕๖๓ 
  ข้อเท็จจริง 
  การประชุมคณะกรรมการสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๓ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 
๓๐ เมษายน ๒๕๖๓ เป็นการประชุมตามพระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ. ๒๕๕๐   
  เพ่ือปฏิบัติตามข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ว่าด้วยการประชุมสภาสถาบัน พ.ศ. ๒๕๕๒ 
ข้อ ๖ (๒) “เลขานุการสภาสถาบันมีหน้าที่ จัดท ารายงานการประชุมสภาสถาบัน” และข้อ ๑๙ “กรรมการ    
มีสิทธิแก้ไขเพ่ิมเติมรายงานการประชุมให้ตรงตามที่ได้กล่ าวไว้ในการประชุมได้ การจะให้แก้ไขหรือไม่นั้น     
สุดแล้วแต่มติของที่ประชุมจะพิจารณาหรือวินิจฉัยชี้ขาด”เลขานุการขอน าเสนอรายงานการประชุมดังกล่าว
เพ่ือรับทราบและพิจารณารับรองรายงานการประชุม ทั้งนี้ ฝ่ายเลขานุการได้น าส่งรายงานการประชุมให้
กรรมการสภาสถาบันพิจารณาล่วงหน้าแล้ว 
  ประเด็นที่เสนอต่อสภาสถาบัน 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณารับรองรายงานการประชุม 



  นายอ านวย นวลอนงค์ ได้ชี้แจงว่า การประชุมคณะกรรมการสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 
ครั้งที่ ๕/๒๕๖๓ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๓ ฝ่ายเลขานุการได้จัดท ารายงานการประชุมเสร็จ
เรียบร้อยแล้ว ซึ่งจะมีรายงานการประชุม ๒ เล่ม ทั้งนี้ ฝ่ายเลขานุการได้จัดส่งรายงานการประชุมให้กรรมการ
สภาสถาบันพิจารณาล่วงหน้าแล้ว หากกรรมการสภาสถาบันท่านใดจะแก้ไขรายงานการประชุม ให้แจ้ง
เลขานุการสภาสถาบัน เพ่ือที่จะได้ด าเนินการแก้ไขต่อไป 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและพิจารณารับรองรายงานการประชุมสภาสถาบันบัณฑิต    
พัฒนศิลป์ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๓ 
  มติสภาสถาบัน  รับรองรายงานการประชุมสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๓ 
เมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๓ ทั้ง ๒ เล่ม 
 
ระเบียบวาระท่ี ๓ รายงานการติดตามผลการด าเนินงานตามมติและข้อเสนอแนะของสภาสถาบัน 
  ข้อเท็จจริง 
  ตามที่สภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ได้มอบหมายให้เลขานุการสภาสถาบัน ด าเนินการ
ติดตามความก้าวหน้าการด าเนินงาน ตามที่ได้รับมอบหมายจากการประชุมสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ 
๕/๒๕๖๓ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๓ และได้แจ้งให้ทุกหน่วยงานทราบแล้ว ดังนั้น ฝ่ายเลขานุการ
สภาสถาบัน จึงน ารายงานความคืบหน้าการด าเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย จากการประชุมสภาสถาบัน
บัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๓ 
  ประเด็นที่เสนอต่อสภาสถาบัน 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ  
  นายอ านวย นวลอนงค์ ได้ชี้แจงว่า ตามที่สภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ มอบหมายให้
เลขานุการสภาสถาบัน ด าเนินการติดตามความก้าวหน้าของการด าเนินงานตามที่ได้รับมอบหมายจากการ
ประชุมสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๓ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๓ เลขานุการสภา
สถาบันได้ด าเนินการแล้ว ดังนี้                                                                                            

๑. การขออนุมัติปริญญาให้แก่ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  ภาคการศึกษาที่ ๒ ปี
การศึกษา ๒๕๖๒ (ครั้งที่ ๒) นายกสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ได้ลงนามอนุมัติปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา
ระดั บ ป ริญ ญ าตรี  ภ าคการศึ กษ าที่  ๒  ปี ก ารศึ กษ า ๒ ๕ ๖ ๒  จ าน วน  ๗ ๕  คน  เรี ย บ ร้ อ ยแล้ ว                                      
  ๒. การขออนุมัติปริญญาให้แก่ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต 
สาขาวิชานาฏศิลป์ไทย ปีการศึกษา ๒๕๖๒ (ครั้งที่ ๒) นายกสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ได้ลงนามอนุมัติ
ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์ไทย ปีการศึกษา 
๒๕๖๒ จ านวน ๑ คน เรียบร้อยแล้ว                                                             

๓. การขออนุมัติประกาศนียบัตรให้แก่ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตร
ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ปีการศึกษา ๒๕๖๒ นายกสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ได้ลงนาม
อนุมัติประกาศนียบัตรแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพ
ครู ปีการศึกษา ๒๕๖๒ จ านวน ๕๓ คน เรียบร้อยแล้ว       

๔. (ร่าง) ข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ว่าด้วยการศึกษา ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕... 
กองส่งเสริมวิชาการและงานวิจัย นายกสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์  ได้ลงนามในข้อบังคับสถาบันบัณฑิต
พัฒนศิลป์ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕... เรียบร้อยแล้ว                                         



๕. (ร่าง) ข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ว่าด้วยการด าเนินงานด้านจริยธรรมการวิจัยใน
มนุษย์ พ.ศ. ... นายกสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ได้ลงนามในข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ว่าด้วยการ
ด าเนินงานด้านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ พ.ศ. ... เรียบร้อยแล้ว         

๖. (ร่าง) ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ว่าด้วยหลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ พ.ศ. ... 
โครงการบัณฑิตศึกษา นายกสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ได้ลงนามในประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์     
ว่าด้วยหลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ พ.ศ. ... เรียบร้อยแล้ว        

๗. มาตรการช่วยเหลือนักเรียนนักศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ภาคการศึกษาที่ ๑ ปี
การศึกษา ๒๕๖๓ จากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส Covid – ๑๙ สถาบันอยู่ระหว่างปรับแก้ไข
ระเบียบและข้อบังคับตามข้อเสนอแนะของกรรมการก่อนน าเสนอนายกสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์         
  มติสภาสถาบัน  รับทราบ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเพื่อทราบ 
  ๔.๑ แจ้งผลคดีศาลปกครองขอนแก่น คดีหมายเลขด าที่ บ. ๒๔๘/๒๕๖๐ คดีหมายเลข
แดง ที่ บ.๕๕/๒๕๖๓ ระหว่าง นางธีรารัตน์ ลีลาเลิศสุระกุล ผู้ฟ้องคดี อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 
ที่ ๑ กับพวกรวม ๓ คน ผู้ถูกฟ้องคดี                                                                        
  ตามที่นางธีรารัตน์ ลีลาเลิศสุระกุล ข้าราชการครู วิทยฐานะครูช านาญการ วิทยาลัยนาฏศิลป
กาฬสินธุ์ ยื่นฟ้องศาลปกครองขอนแก่น อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ สภาสถาบัน
บัณฑิตพัฒนศิลป์ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ และศาลปกครองขอนแก่นได้มี
ค าสั่งเมื่อวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๐ เรียก นายจ าเริญ แก้วเพ็งกรอ เข้ามาเป็นคู่กรณีด้วยการร้องสอด กรณี    
ผู้ฟ้องคดีเห็นว่า การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ซึ่งมีอ านาจและหน้าที่ตามมาตรา ๒๖ แห่งพระราชบัญญัติสถาบัน
บัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ. ๒๕๕๐ ไม่ด าเนินการเพ่ือเสนอเรื่องให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีค าสั่งแต่งตั้งผู้ฟ้องคดีด ารง
ต าแหน่งอ านวยการวิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ ตามมติในการประชุมครั้ งที่ ๘/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๓๐ สิงหาคม 
๒๕๖๐ เป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายก าหนดให้ต้องปฏิบัติและปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควร 
และกรณีที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้มีมติในการประชุม ครั้งที่ ๙/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๐ และมีค าสั่ง 
ที่ ๕๐/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๐ ที่เห็นชอบและแต่งตั้งผู้ร้องสอดด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการวิทยาลัย
นาฏศิลปกาฬสินธุ์เป็นการกระท าที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายและเป็นการกระท าละเมิดต่อผู้ฟ้องคดี  จนได้รับความ
เสียหายจากการที่ไม่ได้รับเงินประจ าต าแหน่งตามวาระตั้งแต่วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๓๐ สิงหาคม 
๒๕๖๔ รวมเป็นระยะเวลา ๔๘ เดือน ในอัตราเดือนละ ๒๐ ,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงิน ๙๖๐ ,๐๐๐ บาท                        
  บัดนี้ ศาลปกครองขอนแก่นได้มีค าพิพากษายกฟ้องแล้ว เมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๓      
  จึงเสนอสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์เพ่ือโปรดทราบผลค าพิพากษาศาลปกครองขอนแก่น  
ในคดีหมายเลขแดงที่ บ.๕๕/๒๕๖๓ ที่ศาลปกครองขอนแก่นพิพากษายกฟ้อง รายละเอียดดังแนบมาพร้อมนี้ 
            นางสาวศุภราศี พันธุ์ผล  ได้ชี้แจงว่าตามที่นางธีรารัตน์ ลีลาเลิศสุระกุล ข้าราชการครู 
วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ ยื่นฟ้องศาลปกครองขอนแก่น เมื่อวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ผู้ถูกฟ้องคือ
อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ สภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ผู้ถูกฟ้องคดีที่  ๒ สถาบัน
บัณฑิตพัฒนศิลป์ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ และศาลปกครองขอนแก่นได้มีค าสั่งเมื่อวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๐ เรียก 
นายจ าเริญ แก้วเพ็งกรอ เข้ามาเป็นคู่กรณีด้วยการร้องสอด  กรณีผู้ฟ้องคดีเห็นว่า การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ซึ่งมี
อ านาจและหน้าที่ตามมาตรา ๒๖ แห่งพระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ. ๒๕๕๐ ไม่ด าเนินการ 
เพ่ือเสนอเรื่องให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีค าสั่งแต่งตั้งผู้ฟ้องคดีด ารงต าแหน่งอ านวยการวิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ 
ตามมติในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๐ เป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมาย
ก าหนดให้ต้องปฏิบัติและปฏิบัติหน้ที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควร และกรณีที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้มีมติในการ



ประชุม ครั้งที่ ๙/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๐ และมีค าสั่ง ที่ ๕๐/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๐ 
ที่เห็นชอบและแต่งตั้งผู้ร้องสอดด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการวิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์เป็นการกระท าที่ไม่ชอบ
ด้วยกฎหมายและเป็นการกระท าละเมิดต่อผู้ฟ้องคดี  จนได้รับความเสียหายจากการที่ไม่ได้รับเงินประจ า
ต าแหน่งตามวาระตั้งแต่วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๔ รวมเป็นระยะเวลา ๔๘ เดือน 
ในอัตราเดือนละ ๒๐,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงิน ๙๖๐,๐๐๐ บาท                                       
  บัดนี้ ศาลปกครองขอนแก่นได้มีค าพิพากษายกฟ้องแล้ว เมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๓                 
  จึงเสนอสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์เพ่ือโปรดทราบผลค าพิพากษาศาลปกครองขอนแก่น  
ในคดีหมายเลขแดงที่ บ.๕๕/๒๕๖๓ ที่ศาลปกครองขอนแก่นพิพากษายกฟ้อง            

มติสภาสถาบัน  รับทราบ 
 

  ๕.๓ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบตกแต่ง
ภายใน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) 
  ข้อเท็จจริง 
  ด้วยคณะศิลปวิจิตร ได้ปรับปรุงหลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ (หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. ๒๕๖๐) เพ่ือให้เข้ากับสถานการณ์การจัดการเรียนการสอนจริงตามสภาวการณ์ปัจจุบัน โดยขอ
ปรับเปลี่ยนอาจารย์ประจ าหลักสูตร ดังนี้ 

    - ปรับรายชื่ออาจารย์ประจ าหลักสูตรจาก นายวุฒินันท์ ปุยะวัฒนา เป็น      
นายพงศพัศ บัวแก้ว ซึ่งได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการคณะศิลปวิจิตร 

    - ปรับรายชื่ออาจารย์ประจ าหลักสูตรจาก นายอภิชัย ปฏิมาตระกูล เป็น 
นายชนัส คงหิรัญ ซึ่งได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการคณะศิลปวิจิตร 

    - ปรับรายชื่ออาจารย์ประจ าหลักสูตรจาก นายสิทธิชัย สิริรัชมงคล เป็น       
นายพิพัฒน์ จรัสเพ็ช เนื่องจากมีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์ท่ี สกอ. ก าหนด 

ระเบียบ/กฎหมาย 
ข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๓ 
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ 
ประเด็นที่เสนอต่อสภาสถาบันฯ 
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา อนุมัติเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรศิลปบัณฑิต 

สาขาวิชาออกแบบตกแต่งภายใน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) 
  นายพงศพัศ บัวแก้ว ได้ชี้แจงว่า การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรศิลปบัณฑิต 
สาขาวิชาออกแบบตกแต่งภายใน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) เหตุผลในการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ า
หลักสูตรคือสภาวิชาชีพสถาปนิกได้ก าหนดคุณวุฒิและใบประกอบวิชาชีพ และในเรื่องของการบริหารความ
เสี่ยง การปรับเปลี่ยนอาจารย์ประจ าหลักสูตรในครั้งนี้ใช้อาจารย์ประจ าเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตร จ านวน  
๓ คน คอื   
  - ปรับรายชื่ออาจารย์ประจ าหลักสูตรจาก นายวุฒินันท์ ปุยะวัฒนา เป็น นายพงศพัศ บัวแก้ว 
              ซึ่งได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการคณะศิลปวิจิตร 
  - ปรับรายชื่ออาจารย์ประจ าหลักสูตรจาก นายอภิชัย ปฏิมาตระกูล เป็น นายชนัส คงหิรัญ 
              ซึ่งได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการคณะศิลปวิจิตร 
  - ปรับรายชื่ออาจารย์ประจ าหลักสูตรจาก นายสิทธิชัย สิริรัชมงคล เป็น นายพิพัฒน์      
    จรัสเพ็ชร เนื่องจากมีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์ที่ สกอ. ก าหนด 



ซึ่งเมื่อปรับเปลี่ยนแล้ว อาจารย์ประจ าหลักสูตรจะเป็นอาจารย์ประจ า เข้ามาประจ าหลักสูตรดูแลสัดส่วน      
ในสาขาวิชาออกแบบตกแต่งภายในมากขึ้น อีกประการหนึ่งที่มีความส าคัญมากคือเราจะผ่านเกณฑ์การ
พิจารณาของสภาสถาปนิกได้ เพราะกฎระเบียบที่ก าหนดไว้เข้าเกณฑ์มาตรฐานของระบบ มคอ. ๑ เพราะว่า 
ในส่วนของผมเองเมื่อเข้ามาดูแลในสาขาวิชานี้ จะมีในเรื่องของใบประกอบวิชาชีพที่เป็นระดับสามัญ เมื่อมีส่วน
ของระดับสามัญสถาปนิกเข้ามาดูแล จะสามารถสร้างความเชื่อมั่น สามารถรับรองในการออกแบบและเซ็น
รับรองแบบได้ ซึ่งจะอยู่ในปี ๒๕๖๕ และในระเบียบใหม่ก็จะใช้ในปี ๒๕๖๕ เช่นเดียวกัน เพราะฉะนั้นในขณะนี้
ได้ผ่านเกณฑ์แล้ว ๙๙.๙๙ เปอร์เซ็นต์ ในวันที่ตัวแทนกรรมการใหญ่สถาปนิกเดินทางมาตรวจจะเรียบร้อย
สมบูรณ์ จึงเป็นสาเหตุในการปรับเปลี่ยนอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
  ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของกรรมการสภาสถาบัน 
  ๑. การชี้แจงต่อสภาสถาบัน ถ้าได้เขียนเป็นลายลักษณ์อักษร จะท าให้ชัดเจนยิ่งขึ้น ในกรณีนี้
เป็นการปรับเปลี่ยนอาจารย์ประจ าหลักสูตร ซึ่งได้ปรับเปลี่ยนจ านวน ๓ คนด้วยกัน สมควรจะมีรายละเอียดว่า 
ต าแหน่งทางวิชาการคืออะไร คุณวุฒิอะไร หรืออาจารย์ประจ าหลักสูตรเดิมมีใครบ้าง เหตุผลในการปรับเปลี่ยน
อาจารย์ประจ าหลักสูตรคืออะไรต้องเขียนให้ชัดเจน 
  ๒. หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบตกแต่งภายใน เป็นหลักสูตรปรับปรุงปี ๒๕๖๐ 
ซึ่งได้รับทราบไปแล้วเมื่อ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๐ โครงสร้างหลักสูตรรายละเอียดก็เป็นไปตามเกณฑ์ ครั้งนี้เป็น
การปรับเปลี่ยนอาจารย์ประจ าหลักสูตร ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ 
อาจารย์ประจ าหลักสูตรจะไม่ก าหนดจ านวน แต่อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจะก าหนดเอาไว้อย่างน้อย ๕ คน 
โดยอาจารย์ประจ าหลักสูตรก าหนดเอาไว้ว่าบุคคลที่จะมาเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรจะต้องมี คุณวุฒิตรง  
หรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาของหลักสูตรที่เปิดสอน และในขณะเดียวกันต้องมีผลงานทางวิชาการย้อนหลัง ๕ ปี 
อย่างน้อย ๑ รายการ อันนี้คือเกณฑ์ในการที่จะต้องปรับเปลี่ยนเป็นมาตรฐานระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ 
เดิมมีอาจารย์อยู่ ๕ คน ครั้งนี้มีการปรับเปลี่ยนอาจารย์  ๓ คน ใน ๓ คน ถ้าดูรายละเอียดของอาจารย์          
ที่ปรับเปลี่ยน เรื่องคุณวุฒิตรง ผลงานทางวิชาการย้อนหลังก่อนที่จะมีมติสภาสถาบันในครั้งนี้ มีผลงาน      
ทางวิชาการตรงตามเกณฑ์ เพราะฉะนั้นอาจารย์ที่ปรับเปลี่ยนทั้ง ๓ คนไม่มีประเด็นในเรื่องของการไม่เป็นไป
ตามเกณฑ์ ถ้าหากจะเพ่ิมเติมเหตุผลความจ าเป็นในการปรับเปลี่ยนจะท าให้มีความละเอียดและมีความชัดเจน
ยิ่งขึ้น ซึ่งการจัดท ารายละเอียดจะต้องจัดท าตาม สมอ. ๐๘ จะมีแบบฟอร์มอยู่ ซึ่งเป็นการปรับปรุงเล็กน้อย   
ที่ไม่กระทบโครงสร้างใหญ่ เพราะฉะนั้นเมื่อพิจารณาในรายละเอียดทั้งหมดเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ 
  ๓. อาจารย์ประจ าหลักสูตรที่เสนอมา เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรด้วยหรือไม่ หรือมี
อาจารย์อาจารย์รับผิดชอบหลักสูตรเพียง ๓ คน 
  นายพงศพัศ บัวแก้ว  ได้ชี้แจงว่า ได้ชี้แจงว่า ทั้ง ๕ คน จะเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ด้วย ซึ่งในเกณฑ์ของสภาสถาปนิกจะมีความแตกต่างจากรายวิชาอ่ืนบ้าง คือจะต้องคนที่มีใบประกอบวิชาชีพ  
อยู่ในทีมของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรด้วย เพราะฉะนั้นเมื่อปรับกลยุทธ์ขึ้นมา จะมีผู้ช่วยศาสตราจารย์    
ชยากร เรืองจ ารูญ และนายพงศพัศ บัวแก้ว เป็น ๒ คน ที่จะเข้าไปอยู่ในข่ายของการผ่านหลักสูตรได้ตรงและ
ชัดเจนมากข้ึน 
  การปรับเปลี่ยนครั้งนี้คุณวุฒิของอาจารย์บางคน เช่น นายพิพัฒน์ จรัสเพ็ชร ซึ่งเป็นศิษย์เก่า
ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์เข้ามามีส่วนร่วมด้วย ผู้ที่ปรับออกไปจะเป็นกลุ่มสถาปัตยกรรม มิใช่ตกแต่งภายใน 
ซึ่งทั้งหมดมีการเพิ่มจ านวนสัดส่วนของอาจารย์ทางด้านตกแต่งภายในมากข้ึน และในเรื่องนี้ได้ไปพูดคุยกับสภา
วิชาชีพแล้ว 
  ประธาน ให้ความเห็นว่า เหตุผลความจ าเป็นในการปรับเปลี่ยนอาจารย์ประจ าหลักสูตร   
เมื่อสภาสถาบันจะลงมติว่ามีอาจารย์ประจ าหลักสูตรเป็นข้าราชการประจ าแล้ว เป็นการบริหารความเสี่ยง    



ซึ่งมิใช่เหตุผล แต่เหตุผลจริง ๆ คือต้องการปรับเปลี่ยนอาจารย์ประจ าหลักสูตรและสามารถท าได้ คือมีอาจารย์
ประจ าแล้วและสาขาวิชาตรงกับหลักสูตร อีกประการหนึ่งปรับรายชื่ออาจารย์ประจ าหลักสูตรจากนายสิทธิชัย 
สิริรัชมงคล เป็นนายพิพัฒน์ จรัสเพ็ชร เนื่องจากมีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์ที่ สกอ. ก าหนด ไม่ทราบว่าได้รับ
การบรรจุเป็นข้าราชการคณะศิลปวิจิตรหรือไม่ แต่เมื่อดูแล้วมีเหตุมีผลที่จะปรับเปลี่ยนอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
แต่จะท าอย่างไรเมื่อสภาสถาบันมีมติไปแล้วไม่ผิดพลาดคลาดเคลื่อน เพราะเมื่อกรรมการสภาสถาบันพิจารณา
จะดูเอกสารประกอบ แต่ที่เสนอมาไม่มีเอกสารหรือเหตุผลในการปรับเปลี่ยนอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
  ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของกรรมการสภาสถาบัน  
  ๔. เมื่อตรวจดูรายชื่อแล้ว นายวุฒินันท์ ปุยะวัฒนา นายอภิชัย ปฏิมากรตระกูล และนายสิทธิชัย 
สิริรัชมงคล เป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรเดิม และทั้ง ๓ คน ไม่เป็นอาจารย์ประจ า เพราะฉะนั้นการปรับเปลี่ยน
ครั้งนี้เป็นสิ่งที่ดีและเป็นประโยชน์ต่อสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ซึ่งมีเหตุผลสมควรที่สภาสถาบันจะอนุมัติได้  
  ๕. ตามที่ได้ชี้แจงมาต่อสภาสถาบันชี้แจงได้ดีมาก แต่จะให้ดียิ่งขึ้นต้องการให้ เป็นลายลักษณ์
อักษร เพ่ือที่สภาสถาบันจะอนุมัติในครั้งนี้ อนุมัติไปเพราะเหตุผลอะไร ให้เขียนเหตุผลตามที่ได้ชี้แจง หากเป็น
เรื่องไม่เร่งด่วนขอให้น ากลับไปแล้วเขียนเป็นลายลักษณ์อักษร 
  ๖. ผลงานทางวิชาการตรงตามกติกาหรือระเบียบหรือไม่  เช่น หน้า ๖๓ ปรากฏว่า
วิทยานิพนธ์ระดับมหาบัณฑิตเข้ามาอยู่ตรงนี้ ได้ผ่านการตรวจสอบมาแล้วหรือไม่ ซึ่งผลงานทางวิชาการต้อง   
ไม่นับวิทยานิพนธ์ 
  ๗. ประเด็นจริง ๆ คืออาจารย์ประจ าหลักสูตรไม่ได้เป็นอาจารย์ประจ า เลยเอาอาจารย์
ประจ าของคณะศิลปวิจิตรเข้ามาเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตร ในเมื่อเราพัฒนาด้วยศักยภาพของอาจารย์ 
สามารถมาเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรได้ ตรงนี้สภาสถาบันควรที่จะอนุมัติได้ 
  ประธาน ให้ความเห็นว่า การที่สภาสถาบันจะอนุมัติตามเหตุผลที่อาจารย์ประจ าหลักสูตรได้
บรรจุเป็นข้าราชการ และเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ สกอ.ก าหนด จึงจ าเป็นต้องปรับเปลี่ยนอาจารย์ประจ า
หลักสูตร ทั้งหมดต้องมีเหตุผลความจ าเป็น เช่น เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ เป็น
อย่างไร หากผ่านสภาวิชาการแล้ว สภาวิชาการมีเหตุผลอย่างไร สิ่งที่เป็นห่วงคือหากมีคนคัดค้าน เราจะชี้แจง
อย่างไร ฉะนั้นต้องเขียนเหตุผลต่าง ๆ อย่างท่ีได้ชี้แจงต่อสภาสถาบัน 
  ๘. ในความเป็นจริงที่เสนอมาเพียงแต่ต้องการปรับเปลี่ยนอาจารย์ประจ าหลักสูตรเท่านั้นเอง 
เป็นคนเดิม ๒ คน คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชยากร เรืองจ ารูญ และนายนรินทร์ อ้วนด า และได้ปรับเปลี่ยน ๓ 
คน เหตุผลคือเพ่ือให้ได้รับการยอมรับจากสภาวิชาชีพ และอีกประเด็นคือเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพประสิทธิผล
สูงสุดในการเรียนการสอน แค่นี้คงมีเหตุผลเพียงพอแล้วไม่ต้องมีอะไรเพ่ิมเติม 
  ๙. ที่เสนอมาขอปรับเปลี่ยนอาจารย์ประจ าหลักสูตร หากอาจารย์ประจ าหลักสูตรและ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเป็นชุดเดียวกัน เพราะฉะนั้นการเขียนวาระตรงนี้ จะต้องเขียนว่าขอปรับเปลี่ยน
อาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
  ประธาน ให้ความเห็นว่า เอกสารที่เสนอไม่มีรายละเอียด ค าชี้แจงไม่ตรงกับในเอกสารที่เสนอ
สภาสถาบัน และการปรับเปลี่ยนอาจารย์ประจ าหลักสูตรท าไมต้องให้สภาสถาบันเห็นชอบ 
  ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของกรรมการสภาสถาบัน  
  ๑๐. เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร หรือการอนุมัติ
หลักสูตร ต้องน าเข้าสภาสถาบันให้ความเห็นชอบ เป็นอ านาจของสภาสถาบันตามกฎหมาย 
  ๑๑. การที่น าเรื่องเข้าเสนอสภาสถาบัน ในเรื่องของหลักสูตรจะต้องผ่านสภาวิชาการ
กลั่นกรอง เพราะฉะนั้นเวลาสรุปเรื่อง ต้องสรุปตั้งแต่ต้นเรื่อง สรุปมาให้ชัดว่าผ่านสภาวิชาการเมื่อใด        
สภาวิชาการมีความเห็นอย่างไร รวมไปถึงข้อกฎหมายด้วย  



  ๑๒. เมื่อพิจารณาแล้วมีความจ าเป็นต้องปรับเปลี่ยนอาจารย์ประจ าหลักสูตร ซึ่งอาจารย์
ประจ าหลักสูตรต้องเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรด้วย แต่ที่เสนอไม่ได้เสนออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
เข้ามาด้วย เหตุผลที่ปรับเปลี่ยนอาจจะใช้เหตุเพ่ือความเหมาะสมก็ได้ ใครอยู่ ใครปรับออก ใครปรับเข้ามา  
ตรงนี้ต้องชัดเจน คนที่ปรับเข้ามามีคุณวุฒิ และมีผลงานทางวิชาการสอดคล้องกันหรือไม่ท าตารางเปรียบเทียบ
ให้เห็นเด่นชัด 
  ๑๓. การไปพูดคุยกับสภาวิชาชีพไม่ใช่เหตุผลที่ปรับเปลี่ยนอาจารย์ประจ าหลักสูตร เอกสาร 
ที่จะส่งไปสภาวิชาชีพหรือจะส่งไปที่ไหนก็แล้วแต่ เงื่อนไขส าคัญอย่างหนึ่งถ้ามีการปรับเปลี่ยนอาจารย์ประจ า
หลักสูตร หรือปรับปรุงหลักสูตรจะต้องโดยความเห็นชอบของสภาสถาบัน  
  ๑๔. เรื่องของการบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการ จะได้รับเงินเดือนเท่าใด  วุฒิการศึกษาใด       
ที่บรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการ เป็นเรื่องของส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน หากเกี่ยวข้องกับการ
เป็นครูต้องอนุมัติโดยส านักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งจะเอามาเป็นเหตุผล
ไม่ได้ เพียงแต่จะท าอย่างไรให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  สอดคล้องกับ
หลักเกณฑ์ของกระทรวงศึกษาธิการเดิม เมื่อผ่านสภาวิชาการแล้วต้องบอกว่าสภาวิชาการมีความเห็นอย่างไร
ผ่านเมื่อใด อย่างไร เพราะเวลาเสนอหลักสูตรไปที่ สกอ. หากผ่านสภาวิชาการมาแล้ว สภาสถาบันก็จะ
เห็นชอบตามสภาวิชาการ 
  ๑๕. การเผยแพร่วารสารทางวิชาการเป็นไปตามที่ กพอ. ก าหนดหรือไม่ 

 มติสภาสถาบัน  ให้คณะศิลปวิจิตรน าไปจัดท าข้อมูลการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ า
หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบตกแต่งภายใน ให้ครบถ้วนสมบูรณ์แล้วน าเสนอสภาสถาบันบัณฑิต
พัฒนศิลป์อีกครั้งหนึ่ง 

 
๕.๔ การปรับแผนการรับนักศึกษา หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา    

(๔ ปี) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๓ ของวิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี 
ข้อเท็จจริง 
ตามที่สภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์มีมติเห็นชอบให้วิทยาลัยในสังกัด จัดท าหลักสูตรและ

จัดการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษาได้นั้น วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรีได้จัดหลักสูตรและจัดการเรียนการ
สอน 

ในระดับปริญญาตรี หลักสูตรศึกษาศาตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา (๔ ปี) หลักสูตรใหม่ 
พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยมีแผนการรับนักศึกษาปีการศึกษาละ ๒๐ คน 

วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี ได้ด าเนินการรับนักศึกษาเพ่ือเข้าศึกษาต่อในปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
พบว่ามีผู้มาสมัครมากกว่าแผนรับนักศึกษาที่ก าหนด วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรีจึงขอปรับแผนการรับ
นักศึกษาจากเดิมปีการศึกษาละ ๒๐ คน เป็น ๓๐ คน 

ในคราวประชุมสภาวิชาการสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๙ มีนาคม 
๒๕๖๓ มีมติเห็นชอบปรับแผนการรับนักศึกษา หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา (๔ ปี) 
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๓ ของวิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี จากเดิมปีการศึกษาละ ๒๐ คน เป็น ๓๐ คน 

ระเบียบ/กฎหมาย  
- พระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๑๗ (๑๒)  

   ประเด็นที่เสนอต่อสภาสถาบันฯ 
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา ปรับแผนการรับนักศึกษา หลักสูตรศึกษาศาตรบัณฑิต 

สาขาวิชาศิลปศึกษา (๔ ปี) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๓ ของวิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี จากเดิมปีการศึกษาละ 
๒๐ คน เป็น ๓๐ คน 



  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประวีนา เอ่ียมยี่สุ่น  ได้แจงว่า ตามที่สภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
เห็นชอบให้วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี  เปิดสอนในระดับปริญญาตรี หลักสูตรศึกษาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชา
ศิลปศึกษา ๔ ปี หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยมีแผนการรับนักศึกษาปีการศึกษาละ ๒๐ คน โดยวิทยาลัยช่าง
ศิลปสุพรรณบุรี ได้ด าเนินการรับสมัครนักศึกษาเพ่ือเข้าศึกษาต่อในปีการศึกษา ๒๕๖๓  ปรากฎว่ามีผู้มาสมัคร
มากกว่าแผนรับนักศึกษาที่ก าหนด วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรีจึงขอปรับแผนการรับนักศึกษาจากเดิมปี
การศึกษาละ ๒๐ คน เป็น ๓๐ คน และสภาวิชาการมีมติเห็นชอบปรับแผนการรับนักศึกษา หลักสูตรศึกษา
ศาตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา (๔ ปี) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๓ ของวิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี จากเดิมปี
การศึกษาละ ๒๐ คน เป็น ๓๐ คน 
  จึงเสนอสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์เพ่ือโปรดพิจารณาการปรับแผนการรับนักศึกษา 
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา (๔ ปี) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๓ ของวิทยาลัยช่างศิลป
สุพรรณบุรี จากเดิมปีการศึกษาละ ๒๐ คน เป็น ๓๐ คน 
  ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของกรรมการสภาสถาบัน 
  ๑. การปรับแผนการรับนักศึกษาทั้งข้อ ๕.๔ ของวิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี และข้อ ๕.๕ 
ของวิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ มีประเด็นคล้าย ๆ กัน คือเพ่ิมจ านวนการรับนักศึกษา กรณีของวิทยาลัย    
ช่างศิลปสุพรรณบุรีหลักสูตรคงได้เสนอสภาวิชาชีพแล้วคือคุรุสภา ข้อสังเกตในเอกสารหลักสูตรที่เสนอไป      
มีแผนการรับนักศึกษาอย่างไร รับ ๒๐ คน หรือรับ ๓๐ คน คงจะรับ ๒๐ คน เมื่อจะเปลี่ยนแผนการรับจะต้อง
ไปเปลี่ยนจ านวนแผนการรับในเอกสารหลักสูตรด้วย ข้อสังเกตที่ตามมาคือจ านวนมาตรฐานของสภาวิชาชีพ
หรือคุรุสภา จะให้จัดการเรียนการสอนห้องละไม่เกิน ๓๐ คน เป็นมาตรฐานเอาไว้  เพราะฉะนั้นถ้าดูของ
วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ จะเห็นว่าขอรับเพ่ิมจากเดิม ๖๐ คน เป็น ๘๐ คน เวลาจัดห้องเรียนหรือหมวดหมู่
การเรียน เดิมห้องละ ๓๐ คน ในแต่ละสาขาวิชา จ านวน ๒ ห้อง รวมแล้ว ๖๐ คน  ซึ่งเหมาะสมเป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐาน เมื่อรับเพ่ิมเป็น ๘๐ คน จะจัดหมวดหมู่การเรียนการสอนอย่างไร ซึ่งจะต้องไม่เกิน ๓๐ คน 
หากจะจัดเป็น ๓ ห้องเรียน ศักยภาพของอาจารย์ผู้รับผิดชอบในการเรียนการสอนจะมีผลกระทบไปด้วย      
ถ้าสภาสถาบันมีมติอย่างไรในวันนี้  ต้องประสานกับสภาวิชาชีพว่ามีการปรับแผนการรับนักศึกษา และจะท า
อย่างไรไม่ให้กระทบกับเกณฑ์ของสภาวิชาชีพซึ่งต้องไปดูด้วย สิ่งที่ส าคัญอีกประการหนึ่งคือหลักสูตร ๔ ปี   
เมื่อเด็กจบออกไปแล้วจะต้องสอบขอรับใบประกอบวิชาชีพ ถ้าเอกสารหลักสูตรกับการรับจริงไม่ตรงกันจะมี
ปัญหาได้ จะท าอย่างไรให้เป็นไปตามเกณฑ์ของคุรุสภา และต้องให้คุรุสภาได้รับทราบด้วยตั้งแต่ต้น 
  ๒. ถ้าดูของวิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ รับเพ่ิมเป็น ๘๐ คน แยกเป็นนาฏศิลป์ไทย ๔๐ คน 
นาฏศิลป์พ้ืนบ้าน ๔๐ คน ถ้าจัดห้องละ ๒๐ คน จะเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนด แต่ผลกระทบที่ตามมาคือ
อาจารย์ผู้สอน สื่ออุปกรณ์ต่าง ๆ มีครบถ้วนหรือไม่ซึ่งจะต้องพิจารณาประกอบด้วยและต้องแจ้งไปยังคุรุสภา  
มีบางสถาบันการศึกษาที่ขอเพ่ิมจ านวนนักศึกษาซึ่งจะอยู่ในระดับบัณฑิตศึกษา เกณฑ์ก็จะคล้าย ๆ กันเมื่อแจ้ง
ขอเพ่ิมไป คณะอนุกรรมการจะดูในเรื่องของศักยภาพของจ านวนนักศึกษาที่เพ่ิมขึ้นว่า สถาบันการศึกษา       
มีศักยภาพในการรองรับนักศึกษาเพ่ิมขึ้นหรือไม่ หากมีรายละเอียดต่าง ๆ รองรับ ก็จะอนุมัติให้ขยายการเพ่ิม
จ านวนนักศึกษาได้ 
  ๓. การรับนักศึกษาเกินกว่าแผนการรับนักศึกษาที่ตั้งไว้ จะต้องดูในรายละเอียดต่าง ๆ 
ประกอบ การที่ปรับเพ่ิมขึ้นจาก ๓๐ คน เป็น ๔๐ คน ต้องมีการเตรียมความพร้อมในเรื่องของศักยภาพของครู 
อาจารย์หรือไม่ ห้องเรียน วัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ รองรับการเรียนการสอนหรือไม่ ถ้ามีรายละเอียดตรงนี้ เป็นเหตุ
เป็นผลที่สภาสถาบันจะอนุมัติได้ และเมื่อท าเรื่องไปถึงสภาวิชาชีพและได้เห็นข้อมูลเหล่านี้จะพิจารณาได้ง่าย
ขึ้น 
  ประธาน  ให้ความเห็นว่า ข้อมูลและรายละเอียดต่าง ๆ สภาสถาบันควรที่จะต้องรับรู้ด้วย 
และจะได้พิจารณาได้สะดวกข้ึน  



  ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของกรรมการสภาสถาบัน 
  ๔. เห็นด้วยที่ขยายการรับนักศึกษาเพ่ิมขึ้น แต่ให้ไปหารือกับสภาวิชาชีพ เพ่ือที่จะให้ถูกต้อง
ตรงตามมาตรฐานของสภาวิชาชีพ เช่น รับเพิ่มเป็น ๘๐ คน เดิมรับ ๖๐ คน ห้องละ ๓๐ คน แต่เมื่อรับเพิ่มเป็น 
๘๐ คน จะท าเป็น ๔ ห้อง ห้องละ ๒๐ คน คือไม่เกินห้องละ ๓๐ คน และก็ต้องชี้แจงด้วยว่าเมื่อแบ่งเป็นห้อง
อย่างนี้แล้วจะมีอาจารย์ผู้สอน มีห้องเรียน มีเครื่องไม้เครื่องมืออุปกรณ์ต่าง ๆ พร้อมที่จะด าเนินการได้ และเมื่อ
แจ้งไปที่สภาวิชาชีพแล้ว จะต้องแจ้งไปที่ สกอ. ในฐานะท่ีดูแลมาตรฐานทางวิชาการให้รับทราบด้วย 
  ๕. หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิตได้ปรับเหลือ ๔ ปี เวลาน าเสนอแผนจะต้องผ่านสภาสถาบัน 
เมื่อผ่านสภาสถาบันแล้วจึงแจ้งไปคุรุสภา ซึ่งคุรุสภาจะดูในรายละเอียดต่าง ๆ ประกอบ เช่น ครู อาจารย์ 
ห้องเรียน และอ่ืน ๆ  มีความพร้อมหรือไม่ แต่สุดท้ายก่อนจะครบรอบการจบหลักสูตร  คุรุสภาจะมี
คณะกรรมการมาประเมินด้านมาตรฐานการผลิต มาตรฐานการผลิตดูอะไรบ้าง จะดูว่าห้องเรียนเกิน ๓๐ คน
หรือไม่ ถ้าเกิน ๓๐ คน จัดเป็น ๒ ห้องหรือไม่ แล้วคณาจารย์ที่สอนในกลุ่มวิชาชีพครูนั้นสามารถสอนได้ทั้ง ๒ 
ห้องหรือไม่ และดูว่าตารางเรียนซ้ าซ้อนหรือไม่ และดูองค์ประกอบอ่ืน ๆ ด้วย และเมื่อเสร็จแล้วจึงจะรับรอง 
การรับรองจะส่งผลถึงมาตรฐานการผลิตของหลักสูตรที่เปิดการเรียนการสอนตรงนี้ 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประวีนา เอ่ียมยี่สุ่น  ได้ชี้แจงว่า ตามที่สภาสถาบันได้มติเห็นชอบ
หลักสูตรแล้ว สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ได้ส่งไปที่ สกอ. ซึ่ง สกอ. รับทราบหลักสูตรแล้ว แต่คุรุสภาได้มีหนังสือ
แจ้งให้ทราบว่า ในขณะเกณฑ์การรับรองหลักสูตรอยู่ในระหว่างการด าเนินการยังไม่แล้วเสร็จ หากสภาสถาบัน
มีมติเห็นชอบในครั้งนี้ สถาบันจะได้ท าเรื่องไปยัง สกอ. และจะจัดส่งไปที่คุรุสภาต่อไปด้วย ส าหรับการจัดการ
เรียนการสอนได้สอบถามไปยังวิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ ได้รับการยืนยันว่าถ้ารับนักศึกษาเพ่ิมเป็น ๘๐ คน 
จะจัดห้องเรียนห้องละ ๒๐ คน กลุ่มวิชานาฏศิลป์ไทย รับ ๔๐ คน จัดห้องละ ๒๐ คน และกลุ่มนาฏศิลป์
พ้ืนบ้าน รับ ๔๐ คน จัดห้องละ ๒๐ คน และในเรื่องนี้วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ได้ชี้แจงมายังสภาวิชาการแล้ว 
  ประธาน ให้ความเห็นว่า สิ่งที่ได้ชี้แจงไม่มีเอกสาร ควรที่จะน าค าชี้แจงไปจัดท าเป็นเอกสาร
เพ่ือให้สภาสถาบันพิจารณาได้อย่างรอบคอบ 
  ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของกรรมการสภาสถาบัน 
  ๖. เพ่ือให้การพิจารณาของสภาสถาบันเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ของวิทยาลัยนาฏศิลป
กาฬสินธุ์ ให้น ากลับไปเพ่ิมเติมข้อมูลและวิเคราะห์ให้เห็นว่ามีทรัพยากรหรือมีศักยภาพในการขยายการรับ
นักศึกษาเพ่ิมได้อย่างไร โดยเอาเกณฑ์ของคุรุสภามาเป็นฐาน แล้วน าเสนอสภาสถาบันอีกครั้งหนึ่ง 
  มติสภาสถาบัน อนุมัติการปรับแผนการรับนักศึกษา หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ศิลปศึกษา (๔ ปี) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๓ ของวิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี จากเดิมปีการศึกษาละ ๒๐ คน 
เป็น ๓๐ คน 
 
  ๕.๕ การปรับแผนการรับนักศึกษา หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์ศึกษา  
(๔ ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ ของวิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ 

ข้อเท็จจริง 
ตามที่สภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์มีมติเห็นชอบให้วิทยาลัยในสังกัด จัดท าหลักสูตรและ

จัดการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษาได้นั้น วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ได้จัดหลักสูตรและจัดการเรียนการ
สอน 

ในระดับปริญญาตรี หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์ศึกษา (๔ ปี) หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยมีแผนการรับนักศึกษา สาขาวิชานาฏศิลป์ศึกษา ปีการศึกษาละ ๖๐ คน (นาฏศิลป์
ไทย จ านวน ๓๐ คน นาฏศิลป์พื้นบ้าน ๓๐ คน) 



วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ ได้ด าเนินการรับนักศึกษาเพ่ือเข้าศึกษาต่อในปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
พบว่าในสาขาวิชานาฏศิลป์ศึกษา มีผู้มาสมัครมากกว่าแผนรับนักศึกษาท่ีก าหนดไว้ ดังนี้ 

- กลุ่มวิชานาฏศิลป์ไทย แผนการรับ จ านวน ๓๐ คน ผลการรับ จ านวน ๓๐ คน ส ารอง 
จ านวน ๖ คน ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาแล้ว จ านวน ๓๐ คน 

- กลุ่มวิชานาฏศิลป์พื้นบ้าน แผนการรับ จ านวน ๓๐ คน ผลการรับ จ านวน ๓๐ คน 
ส ารอง จ านวน ๕ คน ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาแล้ว จ านวน ๓๐ คน 

วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์จึงขอปรับแผนการับนักศึกษา หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชานาฏศิลป์ศึกษา (๔ ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ จากเดิม ปีการศึกษาละ ๖๐ คน (นาฏศิลป์ไทย 
จ านวน ๓๐ คน นาฏศิลป์พ้ืนบ้าน จ านวน ๓๐ คน) เป็น ๘๐ คน (นาฏศิลป์ไทย จ านวน ๔๐ คน นาฏศิลป์
พ้ืนบ้าน ๔๐ คน)  

ในคราวประชุมสภาวิชาการสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน 
๒๕๖๓ มีมติเห็นชอบปรับแผนการรับนักศึกษา หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์ศึกษา (๔ ปี) 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ ของวิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ จากเดิมปีการศึกษาละ ๖๐ คน (นาฏศิลป์ไทย 
จ านวน ๓๐ คน นาฏศิลป์พ้ืนบ้าน จ านวน ๓๐ คน) เป็น ๘๐ คน (นาฏศิลป์ไทย จ านวน ๔๐ คน นาฏศิลป์
พ้ืนบ้าน ๔๐ คน) 

ระเบียบ/กฎหมาย 
- พระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๑๗ (๑๒) 

   ประเด็นที่เสนอต่อสภาสถาบันฯ 
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา ปรับแผนการรับนักศึกษา หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชานาฏศิลป์ศึกษา (๔ ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ ของวิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ จากเดิม       
ปีการศึกษาละ 60 คน (นาฏศิลป์ไทย จ านวน 30 คน นาฏศิลป์พ้ืนบ้าน จ านวน 30 คน) เป็น 80 คน 
(นาฏศิลป์ไทย จ านวน 40 คน นาฏศิลป์พื้นบ้าน 40 คน) 

มติสภาสถาบัน  ให้วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ไปปรับปรุงข้อมูลตามข้อคิดเห็นของกรรมการ
สภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ แล้วน าเสนอสภาสถาบันอีกครั้งหนึ่ง 
    
  ๕.๖ (ร่าง) ระเบียบสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ว่าด้วยการจัดการศึกษาและการประเมิน  
ผลการเรียนตามหลักสูตรศิลปกรรม ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปรับปรุง) พุทธศักราช ๒๕๖๐ 
วิทยาลัยช่างศิลป 
  ข้อเท็จจริง 

 โดยที่สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ได้ประกาศใช้หลักสูตรศิลปกรรมระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปรับปรุง) พุทธศักราช ๒๕๖๐ วิทยาลัยช่างศิลป เมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เพ่ือให้การจัด
การศึกษาสอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วยการศึกษา ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบคุณวุฒิอาชีวศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒ ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดการศึกษาและการประเมินผลการเรียนตาม
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๖๒  

 ในคราวประชุมสภาวิชาการสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ ๗/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๙ ธันวาคม 
๒๕๖๒  มีมติเห็นชอบ(ร่าง) ระเบียบสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ว่าด้วยการจัดการศึกษาและการประเมินผล  
การเรียนตามหลักสูตรศิลปกรรม ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปรับปรุง) พุทธศักราช ๒๕๖๐ วิทยาลัยช่าง
ศิลป และคณะอนุกรรมการด้านกฎหมายมีมติเห็นชอบ (ร่าง) ดังกล่าว ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๓ เมือ่วันที่ 
๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓ 

  



ระเบียบ/กฎหมาย 
- พระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๑๗ (2) 
- ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดการศึกษาและการประเมินผลการเรียนตาม

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
   ประเด็นที่เสนอต่อสภาสถาบันฯ 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา (ร่าง) ระเบียบสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ว่าด้วยการจัด
การศึกษาและการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรศิลปกรรม ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปรับปรุง) 
พุทธศักราช ๒๕๖๐ วิทยาลัยช่างศิลป 
  นายวรา  ชัยนิตย์  ได้ชี้แจงว่า (ร่าง) ระเบียบสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ว่าด้วยการจัด
การศึกษาและการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรศิลปกรรม ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปรับปรุง) 
พุทธศักราช ๒๕๖๐ วิทยาลัยช่างศิลป ซึ่งร่างระเบียบนี้จะมีเด็กนักเรียนของวิทยาลัยช่างศิลป จบการศึกษา  
ในวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ในตัวหลักสูตรได้ปรับเปลี่ยนมาแล้วสองครั้ง ด้วยเหตุผลที่ว่าสถาบันบัณฑิต
พัฒนศิลป์ ในวิทยาลัยนาฏศิลปต่าง ๆ มีหลักสูตรในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพด้วยต่าง ๆ ด้วย จึงใช้
ระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการที่ออกใหม่เมื่อปี ๒๕๖๒ และการปรับแก้ก็เพ่ือให้ทันสมัยมากยิ่งขึ้น และอีก
อย่างหนึ่งคือเด็กนักเรียนที่จบในวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ที่ผ่านมา มีส่วนส าคัญที่จะออกเอกสารต่าง ๆ  
ในการจบได้  
  ประธาน  ให้ความเห็นว่า ระเบียบเดิมปี ๒๕๕๓ ในบทเฉพาะกาลที่เขียนเอาไว้ว่าเด็กที่ไม่จบ
ให้ใช้ระเบียบปี ๒๕๕๓ ไปก่อน เพราะฉะนั้นเด็กที่จบเมื่อ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ให้ใช้ระเบียบปี ๒๕๕๓     
ไปก่อนหรือไม ่
  นายวรา  ชัยนิตย์ ได้ชี้แจงว่า ตามระเบียบปี ๒๕๕๓ ในความสอดคล้องที่เปลี่ยนไปคือในตัว
หลักสูตรปี ๒๕๖๐ ฉบับปรับปรุง ได้ถูกปรับเปลี่ยนในเรื่องโครงสร้างของรายวิชาบางวิชา ซึ่งได้ท าตาราง
เปรียบเทียบเอาไว้แล้ว เช่น ในส่วนของหลักสูตรปี ๒๕๕๓ ในหมวดที่ ๕ การนับเวลาเรียนเพ่ือสิทธิ์ในการเข้า
สอบ ในระเบียบปี ๒๕๕๓ เดิมจะมีรายละเอียดเขียนเอาไว้ว่า นักเรียนต้องมีเวลาปฏิบัติงานไม่น้อยกว่าร้อยละ 
๘๐ ของเวลาเรียน ในระเบียบปี ๒๕๖๐ ได้เขียนเอาไว้ว่าในแต่ละรายวิชาไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ เหมือนกัน 
แต่จะมีรายละเอียดเพ่ิมขึ้นในหมวดวิชาที่มีความแตกต่างกันออกไป ตั้งแต่เรื่องการนับเวลาเรียน การเปิด   
ภาคเรียน ซึ่งในแต่ละหมวดของปี ๒๕๕๓ กับปี ๒๕๖๐ ได้ถูกแยกออกจากกันคืออยู่ต่างหมวด 
  ส่วนที่มีมาเพ่ิมคือตัวของหลักสูตรปี ๒๕๕๓ ในข้อ ๑๕ ถ้ามีการเปลี่ยนหรือเพ่ิมรายวิชา     
ให้นับตั้งแต่เริ่มเรียนรายวิชาใหม่ แต่ในหลักสูตรหรือเกณฑ์ใหม่จะมีโครงสร้างในเรื่องของการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ เข้ามาเกี่ยวข้องด้วย เพราะฉะนั้นในเนื้อหาสาระรายละเอียดต่าง ๆ ได้มีการขยายความตามโครงสร้าง
ใหม่มากขึ้น ซึ่งแตกต่างกับของปี ๒๕๕๓ ซึ่งไม่มีในเรื่องของการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ แม้กระทั้งในหมวด   
ที่ ๖ ของปี ๒๕๕๓ การขอเลื่อนการสอบจะไปตรงกับระเบียบใหม่อยู่ในส่วนที่ ๖ การขออนุญาตเลื่อนการเข้า
รับการวัดผลปลายภาคเรียน 
  ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของกรรมการสภาสถาบัน 
  ๑. ร่างระเบียบสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ว่าด้วยการจัดการศึกษาและการประเมินผลการ
เรียนตามหลักสูตรศิลปกรรม ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปรับปรุง) พุทธศักราช ๒๕๖๐ วิทยาลัยช่างศิลป
ซึ่งกรรมการสภาสถาบันไม่ได้ดูล่วงหน้า ท าให้การพิจารณาไม่ละเอียดเท่าที่ควร ตามที่ได้เสนอของเดิมปี 
๒๕๕๓ และระเบียบใหม่ที่ปรับปรุงปี ๒๕๖๐ ในหัวข้อจะไม่ตรงกัน หากของเดิมปี ๒๕๕๓ กับของใหม่ปี 
๒๕๖๐ หัวข้อตรงกัน จะท าให้การพิจารณาสะดวกและเห็นชัดเจนยิ่งขึ้นว่าปรับปรุงอย่างไร เช่น หมวด ๒ 
วิธีการประเมินผลการเรียนเป็นข้อ ๗ เมื่อปรับใหม่เป็นข้อ ๓๙ เป็นต้น และในการปรับเปลี่ยนควรจะท าช่อง
เหตุผลความจ าเป็นที่จะต้องปรับปรุง จะท าให้ง่ายต่อการพิจารณา 



  นายวรา ชัยนิตย์ ได้ชี้แจงว่า ในระเบียบของปี ๒๕๕๓ ในแต่ละหมวดวิชา จะไม่ตรงกับ
ระเบียบของปี ๒๕๖๐ คือจะปรับเปลี่ยนตามเกณฑ์ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดการศึกษาและ
การประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
  นายปิยะพงษ์ กรเกษม ได้ชี้แจงว่า ร่างระเบียบสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ว่าด้วยการจัด
การศึกษาและการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรศิลปกรรม ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปรับปรุง) 
พุทธศักราช ๒๕๖๐ วิทยาลัยช่างศิลป ได้ผ่านการพิจารณาของคณะอนุกรรมการด้านกฎหมายมาแล้วสองครั้ง 
เหตุผลที่ต้องน าเข้าสภาสถาบัน เนื่องจากระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดการศึกษาและการ
ประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้ปรับปรุงใหม่ ซึ่งฉบับเดิมปี ๒๕๕๓ 
ของวิทยาลัยช่างศิลปไม่เป็นไปตามระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการ จึงได้ยกร่างฉบับนี้ขึ้นมา เพ่ือให้เป็นไป
ตามระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการปี ๒๕๖๒ ท าให้จ านวนหมวด หรือส่วนอ่ืน ๆ ถูกปรับเปลี่ยนไป แต่ได้
เทียบเคียงกับระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อน าไปใช้จะตรงตามเกณฑ์ของกระทรวงศึกษาธิการ 
  ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของกรรมการสภาสถาบัน 
  ๒. การเสนอร่างระเบียบหรือร่างกฎหมายต่อสภาสถาบัน ต้องอ้างเหตุผลความจ าเป็น        
ที่ปรับเปลี่ยนด้วยเหตุผลอะไร ในระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการว่าอย่างไร ปรับเปลี่ยนแล้วเป็นอย่างไร    
ซึ่งไม่มีรายละเอียดให้กรรมการสภาสถาบันพิจารณา กฎหมายเก่ามีอย่างไร กฎหมายใหม่คืออะไร ต้องมีความ
ชัดเจน เห็นควรเอาไปจัดท ารายละเอียดให้เรียบร้อยสมบูรณ์ แล้วน าเสนอสภาสถาบันอีกครั้งหนึ่ง 
  ประธาน  ให้ความเห็นว่า บางข้ออ่านแล้วไม่เข้าใจ เช่น ข้อ ๑๑ (๓) ในรัฐธรรมนูญจะใช้ค าว่า 
“ตาย” แต่ในร่างฉบับนี้ใช้ค าว่า “ถึงแก่กรรม” ไม่แน่ใจว่าคณะอนุกรรมการด้านกฎหมายมีความเห็นอย่างไร 
และในข้อ ๗๒ ที่เขียนเอาไว้ว่า “ในกรณีผู้เรียนที่เรียนตามหลักสูตรศิลปกรรมระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
พุทธศักราช ๒๕๕๓ วิทยาลัยช่างศิลป แต่ไม่สามารถจบหลักสูตรได้ตามก าหนด ให้วิทยาลัยด าเนินการตาม
หลักสูตรเดิมไปจนกว่านักเรียนจะจบการศึกษา และให้ถือว่าเป็นการด าเนินการตามระเบียบนี้” ถ้านักเรียน
ส าเร็จการศึกษาไปแล้วเมื่อ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ให้ใช้ระเบียบในปี ๒๕๕๓ ใช่หรือไม่ แต่ยังมีนักเรียน
บางส่วนที่ไม่จบในวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓ จะใช้ระเบียบอันไหน ความหมายคือเมื่อออกระเบียบใหม่ได้
ยกเลิกระเบียบปี ๒๕๕๓ ไปแล้ว มันจะเกิดผลอะไรตามมาหรือไม่ และท าไมต้องไปรับรองว่า “ให้ถือว่าเป็นการ
ด าเนินการตามระเบียบนี้” เวลาออกกฎหมายใหม่ยกเลิกกฎหมายเก่า ถ้าจะรับรองอะไรว่าท าตามกฎหมายเก่า
ถือว่าครบสมบูรณ์ถูกต้องครบถ้วนก็เป็นอันจบเรื่อง โดยไม่ต้องมาท าตามฉบับใหม่นี้ ถ้าเขียนอย่างนี้หมายความ
ว่าอะไรที่ค้างอยู่ยังด าเนินต่อไปได้ ในประโยคสุดท้ายจึงไม่จ าเป็นต้องเขียนเอาไว้ 
  นายจรัญ หนองบัว  ได้ชี้แจงว่า ส าหรับข้อ ๗๒ ได้ไปชี้แจงกับคณะอนุกรรมการด้าน
กฎหมายและสภาวิชาการแล้ว เพราะว่าระเบียบนี้จะยกเลิกระเบียบปี ๒๕๕๓ แต่ยังมีนักเรียนที่ใช้ระเบียบของ
ปี ๒๕๕๓ ยังค้างอยู่จ านวนหนึ่ง จึงต้องก าหนดไว้ในข้อ ๗๒ แต่ส าหรับนักเรียนใหม่ที่เข้าปี ๒๕๖๐ จะใช้
ระเบียบนี้ 
  นายปิยะพงษ์ กรเกษม ได้ชี้แจงว่า ข้อความ ““ให้ถือว่าเป็นการด าเนินการตามระเบียบนี้” 
ที่อยู่ในบทเฉพาะกาล เนื่องจากวิทยาลัยช่างศิลปมีนักเรียนที่ใช้หลักสูตรปี ๒๕๖๐ แต่หลักสูตรปี ๒๕๖๐       
ที่วิทยาลัยช่างศิลปด าเนินการอยู่ไม่ได้ลงนามเอาไว้ ท าให้ต้องย้อนกลับไปใช้ฉบับปี ๒๕๕๓ ซึ่งจ าเป็นจะต้องมี
การรับรองฉบับปี ๒๕๕๓ เพ่ือย้อนให้ไปมีผลบังคับใช้ตามกฎหมาย รวมถึงปี ๒๕๖๐, ๒๕๖๑ และปี ๒๕๖๒ 
ด้วย ในส่วนของการใช้บังคับจะอยู่ในข้อ ๒ คือ “ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับส าหรับหลักสูตรศิลปกรรมระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปรับปรุง) พุทธศักราช ๒๕๖๐ วิทยาลัยช่างศิลป ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๖๐ เป็นต้น
ไป” 
 
 



  ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของกรรมการสภาสถาบัน 
  ๓. ตามร่างระเบียบที่เสนอสภาสถาบัน เป็นร่างระเบียบปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ แต่ไปเอา
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดการศึกษาและการประเมินผลการเรียนตามหลักสูต ร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๖๒ มาใช้ จากที่เห็นมาร่างระเบียบปีไหนจะต้องลง พ.ศ. นั้น คือท าไป
ข้างหน้า 
  ประธาน ให้ความเห็นว่า การรับรองคือรับรองหลักสูตรปี ๒๕๖๐ ที่วิทยาลัยช่างศิลปไม่ได้ลง
นามเอาไว้ ตามหลักกฎหมายออกปีไหน ก็ต้องลง พ.ศ. นั้น การเดินหน้าหรือย้อนหลังเป็นเรื่องของบทบัญญัติ 
ของกระทรวงศึกษาธิการคิดเอาไว้ล่วงหน้า แต่ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ตามหลัง เมื่อระเบียบของปี ๒๕๕๓ 
ยังคงใช้อยู่ อะไรที่ท าไปแล้วและยังค้างอยู่ให้ท าต่อไป ไม่ใช่ท าตามระเบียบที่ยังไม่ออก 
  นายอ านวย นวลอนงค์ ได้ชี้แจงว่า ในส่วนของหลักสูตรระดับอาชีวศึกษา การจัดการศึกษา
ต้องให้สอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วยการศึกษาตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบคุณวุฒิ
อาชีวศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒  
  ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของกรรมการสภาสถาบัน 
  ๔. ประเด็นในบทเฉพาะกาลน่าจะเป็นประเด็นส าคัญ วิทยาลัยช่างศิลปมีหลักสูตรปี ๒๕๕๓ 
และมีระเบียบการวัดผลประเมินผลปี ๒๕๕๓ ด้วย เมื่อมีหลักสูตรปี ๒๕๖๐ วิทยาลัยช่างศิลปไม่ได้ปรับระเบียบ
การวัดผลประเมินผลให้สอดคล้องกับหลักสูตรปี ๒๕๖๐ เมื่อยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงระเบียบการวัดผล
ประเมินผลปี ๒๕๕๓ หมายความว่าระเบียบนั้นยังคงใช้อยู่ต่อไป แม้ว่าจะมีหลักสูตรใหม่ปี ๒๕๖๐ เพราะว่ายัง
ไม่ได้ยกเลิกระเบียบการวัดผลประเมินผลปี ๒๕๕๓ เมื่อวิทยาลัยช่างศิลปออกระเบียบการวัดผลประเมินผล    
ปี ๒๕๖๓ เกณฑ์ท่ีใช้ระเบียบการวัดผลประเมินผลปี ๒๕๕๓ จะสิ้นสุดลงเมื่อใด เห็นว่าต้องใช้ระเบียบการวัดผล
ประเมินผลปี ๒๕๕๓ จนกว่าเด็กจะจบการศึกษา ส่วนระเบียบใหม่กรณีของผู้เข้าเรียนใหม่ ถ้าดูระเบียบ
กระทรวงศึกษาธิการเทียบเคียง ที่ลงในราชกิจจานุเบกษา ในเอกสารหน้า ๑๘ บทเฉพาะกาล ได้เขียนข้อ ๗๕ 
เอาไว้ดังนี้ “สถานศึกษาใดที่มีนักเรียนอยู่ระหว่างศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 
๒๕๕๖ ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดการศึกษาและการประเมินผลการเรียนตาม
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช ๒๕๕๖ ที่ใช้บังคับอยู่เดิม จนกว่านักเรียนจะส าเร็จการศึกษา”
ดังนั้น เด็กที่ใช้ระเบียบการวัดผลประเมินผลปี ๒๕๕๓ หรือปี ๒๕๖๐ ก็ให้ใช้จนกว่าจะส าเร็จการศึกษา 
เพราะฉะนั้นในท้ายข้อ ๗๒ จึงไม่ต้องใส่เอาไว้ 
  นายวรา ชัยนิตย์ ได้ชี้แจงว่า เด็กที่ยังค้างอยู่ในหลักสูตรปี ๒๕๕๓ ยังมีอยู่อีกจ านวนหนึ่ง 
ประเด็นส าคัญคือเด็กที่เรียนตามหลักสูตรปี ๒๕๖๐ ซึ่งเข้าตั้งแต่ปี ๒๕๖๐ ซึ่งจะจบในปี ๒๕๖๒ ประมาณหนึ่ง
ร้อยกว่าคน จะมีส่วนเกี่ยวข้องกับระเบียบตัวนี้ ด้วยตัวโครงสร้างของหลักสูตร ด้วยรายวิชา ได้ถูกปรับเปลี่ยน
ไป ด้วยมูลเหตุที่ว่าหลักสูตรปี ๒๕๖๐ เบื้องต้นเดิมยังไม่ได้ออกมาและยังไม่มีการปรับแก้ อย่างที่ได้ชี้แจงเอาไว้
ว่า การปรับปรุงครั้งแรกใช้เกณฑ์ของกระทรวงศึกษาธิการปี ๒๕๕๘ และจะเอาเข้าสภาวิชาการ แต่เกิดปัญหา
เปลี่ยนแปลงของระเบียบกระทรวงศึกษาธิการปี ๒๕๖๒ ออกมา จึงต้องเอากลับมาจัดท ารายละเอียดใหม่
เพ่ือให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น และเพ่ือให้สอดคล้องกับของวิทยาลัยนาฏศิลปในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ด้วย 
  ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของกรรมการสภาสถาบัน 
    ๕. ควรที่จะแยกออกไปเป็นสองส่วน คือนักเรียนที่เรียนตามหลักสูตรปี ๒๕๕๓ ก็ให้ใช้
ระเบียบการวัดผลประเมินผลปี ๒๕๕๓ จนกว่าจะจบการศึกษา ส่วนนักเรียนที่เรียนตามหลักสูตรปี ๒๕๖๐   
ให้ใช้ระเบียบการวัดผลประเมินผลปี ๒๕๖๓ แต่ให้ย้อนกลับไปถึงปี ๒๕๖๐ 
  ๖. ตามร่างระเบียบที่เสนอสภาสถาบันให้ใช้บังคับตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๖๐ เป็นต้นไป     
การวัดผลประเมินผลจะย้อนหลังไปได้หรือไม่อย่างไร 



  นายปิยะพงษ์ กรเกษม ได้ชี้แจงว่า ในการประชุมคณะอนุกรรมการด้านกฎหมายพยายาม   
ที่จะแก้ปัญหาตรงนี้หรือหาทางออกให้ ปัญหาคือวิทยาลัยช่างศิลปจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรปี ๒๕๖๐ 
ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๖๐ เป็นต้นไป เมื่อเด็กจบการศึกษาปรากฏว่าเอกสารหลักฐานการจบการศึกษาออก
ไม่ได้ เพราะว่าหลักสูตรปี ๒๕๖๐ ที่เป็นร่างระเบียบนั้นไม่มีการลงนาม 
  ประธาน ให้ความเห็นว่า ที่ได้ชี้แจงมาทั้งหมดไม่มีเอกสารให้สภาสถาบันพิจารณา สภา
สถาบันจะหาทางออกหรือให้ความเห็นได้อย่างไรเมื่อไม่มีหลักฐานเอกสาร วิทยาลัยช่ างศิลปใช้ระเบียบปี 
๒๕๕๓ มาโดยตลอด และได้มีระเบียบอีกในปี ๒๕๖๐ เมื่อกระทรวงศึกษาธิการออกระเบียบใหม่ในปี ๒๕๖๒ 
ท าให้วิทยาลัยช่างศิลปต้องปรับเปลี่ยนตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ปัญหาคือจะแก้ปัญหาเด็กที่เรียน
หลักสูตรปี ๒๕๕๓ อย่างไร และต้องแก้ปัญหาเด็กที่เรียนหลักสูตรปี ๒๕๖๐ ด้วย และเด็กที่เข้าเรียนปี ๒๕๖๑ 
ปี ๒๕๖๒ หรือปี ๒๕๖๓ จะใช้ระเบียบใด การที่ไม่ได้ลงนามในระเบียบปี ๒๕๖๐ จะมีผลประการใดหรือไม่  
  ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของกรรมการสภาสถาบัน 
  ๗. หลักสูตรปี ๒๕๕๓ ให้ใช้ระเบียบปี ๒๕๕๓ ส่วนหลักสูตรปี ๒๕๖๐ ยังไม่มีระเบียบ เป็นแต่
ร่างเอาไว้เท่านั้นและยังไม่ได้ลงนาม เพียงแต่สาระส าคัญที่ร่างระเบียบเอาไว้สอดคล้องกับหลักสูตรปี  ๒๕๖๐ 
หรือไม่ หมายความว่าร่างระเบียบนี้ถ้าย้อนไปใช้กับหลักสูตรปี ๒๕๖๐ ได้ หรือมีแนวทางเดียงกันก็ไม่ต้องไปร่าง
ใหม่ ถ้าท าไม่เหมือนกันจะย้อนไปประเมินใหม่ไม่ได้ ควรมีค าตอบ ค าอธิบาย มีค าชี้แจง จะไม่เกิดปัญหากับเด็ก
ที่เรียนตามหลักสูตรปี ๒๕๖๐ ซึ่งจะครบสามปีแล้ว โดยให้นิยามเอาไว้ด้วย เพราะฉะนั้นสมควรที่จะน าร่างไป
ปรับปรุงแก้ไขเพ่ิมเติม ถ้ามีค าอธิบายช่องทางเอาไว้อย่างนี้ ระเบียบนี้จะย้อนหลังไปได้ถึงปี ๒๕๖๐ ได้ และถ้า
เอาระเบียบการวัดผลประเมินผลปี ๒๕๖๓ ไปใช้กับเด็กท่ีเรียนหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพปี ๒๕๖๐ 
จะไม่เกิดปัญหาในเรื่องของการวัดผลประเมินผลที่ท ามาแล้ว 
  นายจรัญ หนองบัว ได้ชี้แจงว่า การด าเนินการจัดร่างระเบียบสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์     
ว่าด้วยการจัดการศึกษาและประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรศิลปกรรม ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
วิทยาลัยช่างศิลป ที่น าเสนอสภาสถาบันในวันนี้ ในส่วนของหลักเกณฑ์การประเมินผลจะอยู่ในเกณฑ์เดียวกัน
กับร่างปี ๒๕๖๒ มีข้อแตกต่างและเพ่ิมเติมตามร่างระเบียบของปี ๒๕๖๒ คือการรับรองคุณวุฒิของระดับ
อาชีวศึกษา ซึ่งเปลี่ยนไปตามระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการ ส่วนตัวเกณฑ์ต่าง ๆ ยังคงเดิมตามร่างปี ๒๕๖๐ 
ที่ร่างเอาไว้ 
  ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของกรรมการสภาสถาบัน 
  ๘. เพ่ือให้กรรมการสภาสถาบันได้เห็นว่าร่างฉบับใหม่ที่เสนอสภาสถาบัน มีความสอดคล้อง
กับร่างเดิมที่ท าไว้ในปี ๒๕๖๐ ให้เอามาเปรียบเทียบหรือเทียบเคียงกันว่าร่างปี ๒๕๖๐ กับร่างใหม่ที่เสนอสภา
สถาบันในวันนี้มีความสอดคล้องกันอย่างไร และมีอะไรที่แตกต่างออกไป ถ้าไม่สอดคล้องกันมีปัญหาอย่าง
แน่นอน โดยให้เทียบเป็นข้อ ๆ ให้เห็นเด่นชัด 
  ประธาน ให้ความเห็นว่า ตามที่ดูในเอกสารได้แก้ไขมาแล้วหลายครั้ง ร่างที่น าเสนอสภา
สถาบันในวันนี้ได้ปรับปรุงแก้ไขมาแล้ว ๒ ครั้ง ควรที่จะมีรายงานการประชุมของคณะอนุกรรมการด้าน
กฎหมาย และรายงานการประชุมของสภาวิชาการ เพ่ือให้กรรมการสภาสถาบันได้พิจารณาด้วยว่า 
คณะอนุกรรมการด้านกฎหมายมีความเห็นอย่างไร สภาวิชาการมีความเห็นอย่างไร ส าหรับในบทเฉพาะกาลให้
นิติกรไปปรึกษาหารือกับคณะอนุกรรมการด้านกฎหมายว่าจะ คงไว้ตามเดิมหรือไม่ หรือจะตัดประโยคสุดท้าย
ออก การเขียนบทเฉพาะกาลของเดิมให้ใช้ของเดิม อะไรที่ยังไม่ได้ท าให้ใช้ของใหม่ 
   มติสภาสถาบัน  มอบฝ่ายนิติกรไปปรึกษาหารือกับคณะอนุกรรมการด้านกฎหมายในเรื่อง
ของบทเฉพาะกาล และให้น ารายงานการประชุมของคณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย และรายงานการประชุม
สภาวิชาการน าเสนอสภาสถาบันในการประชุมครั้งต่อไป และมอบวิทยาลัยช่างศิลปไปปรับปรุงแก้ไขข้อมูล
เพ่ิมเติมตามข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของกรรมการสภาสถาบัน แล้วน าเข้าที่ประชุมสภาสถาบันอีกครั้งหนึ่ง 



ระเบียบวาระท่ี ๖  เรื่องอ่ืน ๆ  
  ๖.๒ การพิจารณาคุณลักษณะที่พึงประสงค์และเหมาะสมจะด ารงต าแหน่งนายกสภา
สถาบันเป็นการเพิ่มเติม 
  ข้อเท็จจริง 
  ด้วยข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซึ่งนายก
สภาสถาบัน พ.ศ. ๒๕๕๑ ข้อ ๖ ก่อนที่จะท าการสรรหานายกสภาสถาบันในแต่ละครั้งให้สภาสถาบันก าหนด
คุณลักษณะที่พึงประสงค์และเหมาะสมที่จะด ารงต าแหน่งนายกสภาสถาบันเป็นการเพ่ิมเติมนอกเหนือจากท่ีได้
ก าหนดไว้ตามข้อ ๕ ได ้
  ระเบียบ/กฎหมาย 
  ข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซึ่งนายกสภา
สถาบัน พ.ศ. ๒๕๕๑ 
   ประเด็นที่เสนอต่อสภาสถาบัน ฯ 
   จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาคุณลักษณะที่พึงประสงค์และเหมาะสมจะด ารงต าแหน่งนายก
สภาสถาบันเป็นการเพ่ิมเติม 
  นายอ านวย นวลอนงค์ ได้ชี้แจงว่า ด้วยนายกสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ จะครบวาระการ
ด ารงต าแหน่งในวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๓ ตามข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ 
และวิธีการได้มาซึ่งนายกสภาสถาบัน พ.ศ. ๒๕๕๑ ข้อ ๖ ก่อนที่จะท าการสรรหานายกสภาสถาบันในแต่ละครั้ง
ให้สภาสถาบันก าหนดคุณลักษณะที่พึงประสงค์และเหมาะสมที่จะด ารงต าแหน่งนายกสภาสถาบันเป็นการ
เพ่ิมเติมนอกเหนือจากท่ีได้ก าหนดไว้ตามข้อ ๕ ได ้โดยในข้อ ๕ ก าหนดไว้ดังนี้ 
  ข้อ ๕ ผู้ด ารงต าแหน่งนายกสภาสถาบัน ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้ 
  ๑) คุณสมบัติ 
   (ก) เป็นผู้มีประสบการณ์ด้านการบริหาร ด้านการศึกษา หรือด้านศิลปวัฒนธรรม 
   (ข) เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีคุณธรรม จริยธรรม ความเป็นผู้น า ความรอบรู้ และ 
       ความสามารถ 
   (ค) เป็นบุคคลที่สามารถอุทิศเวลาให้แก่กิจการของสถาบัน 
  ๒) ลักษณะต้องห้าม 
   (ก) เป็นข้าราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของสถาบัน 
   (ข) เป็นผู้มีผลประโยชน์หรือส่วนได้ส่วนเสียอันอาจจะขัดหรือแย้งกับสถาบัน 
   จึงเสนอสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เพ่ือโปรดพิจารณาคุณลักษณะที่พึงประสงค์และ
เหมาะสมจะด ารงต าแหน่งนายกสภาสถาบันเป็นการเพ่ิมเติม 
   มติสภาสถาบัน ให้ด าเนินการตามข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ว่าด้วยคุณสมบัติ 
หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซึ่งนายกสภาสถาบัน พ.ศ. ๒๕๕๑ ข้อ ๕ 
 
   ๖.๓ การพิจารณาคุณลักษณะที่พึงประสงค์และเหมาะสมจะด ารงต าแหน่งกรรมการสภา
สถาบันผู้ทรงคุณวุฒิเป็นการเพิ่มเติม 
   ข้อเท็จจริง 
   ด้วยข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซึ่ง
กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ  พ.ศ. ๒๕๕๑ ข้อ ๖ ก่อนที่จะท าการสรรหากรรมการสภาสถาบัน
ผู้ทรงคุณวุฒิ ในแต่ละครั้งให้สภาสถาบันก าหนดคุณลักษณะที่พึงประสงค์และเหมาะสมที่จะด ารงต าแหน่ง
กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นการเพ่ิมเติมนอกเหนือจากท่ีได้ก าหนดไว้ตามข้อ ๕ ได ้



   ระเบียบ/กฎหมาย 
  ข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการ
สภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ. ๒๕๕๑ 
   ประเด็นที่เสนอต่อสภาสถาบัน ฯ 
   จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาคุณลักษณะที่พึ งประสงค์และเหมาะสมจะด ารงต าแหน่ง
กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิเป็นการเพ่ิมเติม 
   นางนิภา โสภาสัมฤทธิ์  ได้ชี้แจงว่า ด้วยกรรมการสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ผู้ทรงคุณวุฒิ
จะครบวาระการด ารงต าแหน่งในวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๓ ตามข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ว่าด้วย
คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ. ๒๕๕๑ ข้อ ๖ ก่อนที่จะท า
การสรรหากรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ ในแต่ละครั้งให้สภาสถาบันก าหนดคุณลักษณะที่พึงประสงค์และ
เหมาะสมที่จะด ารงต าแหน่งกรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นการเพ่ิมเติมนอกเหนือจากที่ได้ก าหนดไว้
ตามข้อ ๕ ได ้โดยในข้อ ๕ ก าหนดไว้ดังนี้ 
   ข้อ ๕ ผู้ด ารงต าแหน่งกรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
   (๑) เป็นผู้มีประสบการณ์ด้านศิลปวัฒนธรรม ด้านการศึกษา ด้านการเงิน การคลัง  
                         ด้านการบริหารงานบุคคล หรือด้านอ่ืน ๆ ตามที่สภาสถาบันก าหนด 
   (๒) เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม ความเป็นผู้น า ความรอบรู้ และความสามารถ 
   (๓) เป็นบุคคลที่สามารถอุทิศเวลาให้แก่กิจการของสถาบัน 
   จึงเสนอสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เพ่ือโปรดพิจารณาคุณลักษณะที่พึงประสงค์และ
เหมาะสมจะด ารงต าแหน่งกรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิเป็นการเพ่ิมเติม 
   มติสภาสถาบัน ให้ด าเนินการตามข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ว่าด้วยคุณสมบัติ 
หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ. ๒๕๕๑ ข้อ ๕ 
 
   ๖.๔ การแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหานายกสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 
   ข้อเท็จจริง 
  ด้วยนายกสภาสถาบัน จะครบวาระการด ารงต าแหน่งในวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๓ จึงอาศัย
ความตามมาตรา ๑๖ “นายกสภาสถาบันและกรรมการสภาสถาบันตามมาตรา ๑๕ (๓) (๔) และ (๕)” มีวาระ
การด ารงต าแหน่งคราวละสี่ปี แต่จะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง หรืออาจได้รับเลือกใหม่อีกได้ 
  ความตามข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซึ่ง
นายกสภาสถาบัน พ.ศ. ๒๕๕๑ ข้อ ๔ “การสรรหานายกสภาสถาบันให้ด าเนินการสรรหาก่อนที่นายกสภา
สถาบันจะพ้นจากต าแหน่งวาระไม่น้อยกว่าเก้าสิบวัน โดยด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวัน” และข้อ ๗   
การสรรหานายกสภาสถาบันให้สภาสถาบันแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา 
  ระเบียบ/กฎหมาย 
  ข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซึ่งนายกสภา
สถาบัน พ.ศ. ๒๕๕๑ 
   ประเด็นที่เสนอต่อสภาสถาบันฯ 
   จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหานายกสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 
  นายอ านวย นวลอนงค์ ได้ชี้แจงว่า ด้วยนายกสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ จะครบวาระการ
ด ารงต าแหน่งในวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๓  ตามข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ 
และวิธีการได้มาซึ่งนายกสภาสถาบัน พ.ศ. ๒๕๕๑ ข้อ ๔ “การสรรหานายกสภาสถาบันให้ด าเนินการสรรหา



ก่อนที่นายกสภาสถาบันจะพ้นจากต าแหน่งวาระไม่น้อยกว่าเก้าสิบวัน โดยด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในหกสิบ
วัน” และข้อ ๗  การสรรหานายกสภาสถาบันให้สภาสถาบันแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา  
  จึงเสนอสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เพ่ือโปรดพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหานายก
สภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ดังนี้ 
  ข้อ ๗ (๑) ประธานกรรมการซึ่งสภาสถาบันแต่งตั้งจากกรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ข้อ ๗ (๕) กรรมการซึ่งกรรมการสภาสถาบันประเภทผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๑๕ (๕) แห่ง
พระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ. ๒๕๕๐ โดยคัดเลือกกันเองจ านวนสองคน 
  มติสภาสถาบัน ประธานกรรมการตามข้อ ๗ (๑) แต่งตั้งนายจักรพรรดิ วะทา และกรรมการ
ตามข้อ ๗ (๕) แต่งตั้งนายสด แดงเอียด และนางสาวสุทธาสินี วัชรบูล ส าหรับกรรมการตามข้อ ๗ (๓) และ
กรรมการตามข้อ ๗ (๔) ให้สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ด าเนินการต่อไป และรับรองการแต่งตั้งคณะกรรมการ  
สรรหานายกสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์โดยไม่ต้องรอรายงานการประชุมสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ 
๖/๒๕๖๓                                                                                                                           
 
  ๖.๕ การแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ข้อเท็จจริง 
  ด้วยกรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ จะครบวาระการด ารงต าแหน่งในวันที่ ๕ กันยายน 
๒๕๖๓ อาศัยความตามมาตรา ๑๖ “นายกสภาสถาบันและกรรมการสภาสถาบันตามมาตรา ๑๕ (๓) (๔) และ 
(๕)” มีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละสี่ปี แต่จะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง หรืออาจได้รับเลือกใหม่ 
อีกได้  
  ความตามข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซึ่ง
กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ. ๒๕๕๑ ข้อ ๔ “การสรรหากรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ           
ให้ด าเนินการสรรหาก่อนที่กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิจะพ้นจากต าแหน่งตามวาระไม่น้อยกว่าเก้าสิบวัน   
โดยด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวัน” และข้อ ๗ ให้สภาสถาบันแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา 
  ระเบียบ/กฎหมาย 
  ข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการ
สภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ. ๒๕๕๑ 
   ประเด็นที่เสนอต่อสภาสถาบัน ฯ 
   จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาแต่งตั้ง การแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการสภาสถาบัน
ผู้ทรงคุณวุฒิ  
  นายอ านวย นวลอนงค์ ได้ชี้แจงว่า ด้วยกรรมการสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ผู้ทรงคุณวุฒิ
จะครบวาระการด ารงต าแหน่งในวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๓ ตามข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ว่าด้วย
คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ. ๒๕๕๑ ข้อ ๔ “การสรรหา
กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิให้ด าเนินการสรรหาก่อนที่กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิจะพ้นจาก
ต าแหน่งตามวาระไม่น้อยกว่าเก้าสิบวัน  โดยด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวัน” และข้อ ๗ ให้สภาสถาบัน
แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา ประกอบด้วย 
  (๑) อธิการบดี เป็นประธาน 
  (๒) ประธานสภาคณาจารย์และบุคลากร เป็นกรรมการ 
  (๓) กรรมการซึ่งกรรมการสภาสถาบันประเภทคณาจารย์ประจ า ข้าราชการครู และบุคลากร
ทางการศึกษาตามมาตรา ๑๕ (๔) แห่งพระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ. ๒๕๕๐ โดยคัดเลือก
กันเองจ านวนหนึ่งคน 



  (๔) กรรมการซึ่งด ารงต าแหน่งรองอธิการบดีคัดเลือกกันเองจ านวนหนึ่งคน 
  (๕) กรรมการซึ่งด ารงต าแหน่งคณบดีคัดเลือกกันเองจ านวนหนึ่งคน 
  (๖) กรรมการซึ่งด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการและหัวหน้าส่วนราชการหรือหน่วยงานที่เรียกชื่อ
อย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ (ถ้ามี) โดยการคัดเลือกกันเองจ านวนหนึ่งคน 
  ให้อธิการบดีแต่งตั้งรองอธิการบดีคนหนึ่งเป็นเลขานุการ 
   จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาแต่งตั้ง การแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการสภาสถาบัน
ผู้ทรงคุณวุฒิ  
  มติสภาสถาบัน เห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ 
ตามที่สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์เสนอ และรับรองการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการสภาสถาบัน
ผู้ทรงคุณวุฒิโดยไม่ต้องรอรายงานการประชุมสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๓ 
 
  ๖.๑ ก าหนดการประชุมสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ ๗/๒๕๖๓ 
  นายอ านวย นวลอนงค์ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ก าหนดการประชุมสภาสถาบันบัณฑิต
พัฒนศลิป์ ครั้งที่ ๗/๒๕๖๓ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๒ 
ส านักงานอธิการบดี (วังหน้า) 
  มติสภาสถาบัน   รับทราบ 
 
 
เลิกประชุม  เวลา  ๑๕.๒๕ น. 
 
 
      นายประณุท  ไชยานุพงศ์  ผู้จดรายงานการประชุม 
      นายอ านวย  นวลอนงค์  ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


